

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.

พันโทชูชีพ ชื่นพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง และนายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจภูธรแม่เอย เจ้าหน้าที่ อส.แม่เอย มาทำการตรวจความเรียบร้อยและสังเกตการณ์ ที่ถนนหลวง 1089 ช่วงบ้านท่าตอน หมู่ที่ 6 ต.ท่าตอน อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีประชาชน และเยวชน นักศึกษา ประมาณ 250 คน ได้มาแสดงพลังจะปิดถนนห้ามรถบรรทุกทราญผ่าน เพื่อทำการต่อต้านการสัมปทานทำทราญแม่น้ำกก อีก 2 แห่งที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการ ซึ่งประชาชน และเยวชนไม่ต้องการให้มีการสัมปทานเพิ่มอีก เพราะทำให้ระบบน้ำแม่น้ำกก นั้นเปลี่ยนทิศทาง และกัดเซาะแนวฝั่งน้ำเปลี่ยนทิศทาง ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนน้ำเปลี่ยนทิศทาง ทำให้ที่ดินทำการเกษตรหายไปหลายร้อยไร่ ยังทำให้ทราญที่สวายงามที่นักท่องเที่ยวทั้งไทย และเทศมาเที่ยวหายไปหมด ทั้งยังทำให้สภาพทางธรรมชาติเปลี่ยนไป บนถนนหลวงก็จะมีรถบรรทุกทราญขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เม็ดทราญตกหล่นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน ในปัจจุบันมีทำทราญแล้วจำนวน 3 ราย ที่สัมปทานมานานแล้ว ก็สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศอยู่แล้ว แต่จะมาสัมปทานเพิ่มอีกไม่ยอมจะต่อต้านต่อไป นายสุรเชษฐ์ หลวงหนุ่ม ผู้นำชุมชนบ้านท่าตอน ได้ส่งมอบเอกสาร ร้องเรียนไม่ให้มีการสัมปทานทำทราญ เพิ่มอีกต่อ นางสาวอรสา แสนลี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เพื่อนำไปพิจารณา

ทาง นายปธิกร

เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสื่อว่า จริงแล้วเรื่องการสัมปทานทำทราญนั้น เรื่องยังอยู่ที่ อบต.ท่าตอน อยู่ทางอำเภอแม่เอย ยังไม่ได้รับเรื่อง แต่ทราบก่อนหน้าแล้ว ซึ่งถึงจะผ่านจาก อบต.ท่าตอน แล้ว ทางอำเภอก็ต้องมาตรวจสอบว่าจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือระบบของการไหลของน้ำจะเปลี่ยนเส้นทางเดินหรือไม่ ก็ได้ปล่อยให้มีการผ่านเรื่องไปได้ง่ายๆ ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงมาในพื้นที่ แต่เรื่องคงจะไม่ผ่าน เพราะมีประชาชน และเยวชนมาต่อต้านแล้ว

ทางพันโทชูชีพ

ชื่นพันธ์

รองหัวหน้าฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง ก็ได้เข้ามาพบผู้ที่แสดงพลัง ขอให้แสดงพลังอย่างสงบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน และรถที่สัญจรไปมา ไม่สร้างความเดือดร้อนกับส่วนราชการ ทางกลุ่มแสดงพลังก็ได้ย้ายไปแสดงพลังต่อที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอย่างสงบ เวลาประมาณ 12.00 น.

หลังจากทางสภาตำบลท่าตอนได้เข้าร่วมประชุม และพิจารณาแจ้งทราบว่า ยังไม่มีการสัมปทานทำทราญ ทางผู้แสดงพลังพอใจในระดับหนึ่ง จึงได้สลายตัวแยกย้ายไปอย่างสงบ แต่จะกลับมาแสดงพลังอีกถ้ายังมีการร้องขอสัมปทานทำทราญ ทางพันโท ชูชีพ

ชื่นพันธ์

รองหัวหน้าฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง พร้อมผู้สื่อข่าว ได้ลงเรือตรวจสภาพร่องน้ำ และความเสียหายชายฝั่งน้ำกก ซึ่งก็พังลงมาก และมีสายน้ำเปลี่ยนร่องทางเดินน้ำจริง ซึ่งทางส่วนราชการต้องลงมาตรวจสอบ และหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร่องน้ำเปลี่ยนทางเดินกัดเซาะฝั่ง

กินที่ดินทำการ

เกษตรของประชาชนหลายร้อยไร่

